



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
8 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 8 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,140 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,833,048 ราย เสียชีวิต 89 ราย เสียชีวิตสะสม 25,877 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,854 ราย รักษาหายสะสม 3,558,917 ราย ยังรักษาอยู่ 248,254 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 496,132,996 (+1,071,108) ราย เสียชีวิต 6,194,156 (+3,090) ราย รักษาหาย 431,750,793 (+1,025,524) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เผยแพทย์แผนจีนเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง สเปน เตรียมเสนอ ครม.ยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยในอาคารหลังเทศกาลอีสเตอร์ **ฟิลิปปินส์** อ้างจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดต่ำสุดในอาเซียน ผลจากนโยบายฉีดวัคซีนเชิงรุก/ ระดมฉีดวัคซีน 27 ล้านโดสก่อนหมดอายุในอีก 3 เดือน **จีน** นครเซี่ยงไฮ้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเกือบวันละ 2 หมื่นราย ทำลายสถิติต่อเนื่อง 6 วัน **อินเดีย** พบผู้ป่วยโควิดโอมิครอน XE รายแรก EU แนะนำเฉพาะคนอายุ 80 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 4 ลดป่วยหนัก

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, บางกอกโพสต์, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, ช่อง 7,9, mcof, NBT, TNN, ThaiPBS, nontv, newtv, amarintv, infoquest)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ขอให้ทาง ผวจ.-นพ.สสจ. ดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งความปลอดภัยจากการเดินทาง เตรียมความพร้อมสถานพยาบาล ห้องผ่าตัด การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน มอบกรม คร.เช็กสต็อกวัคซีนในแต่ละจังหวัดรองรับการฉีดวัคซีนในช่วงสงกรานต์แบบวอล์กอิน ได้ในสถานพยาบาลสังกัด สธ.ทุกจังหวัด ทั้งนี้ สธ.พร้อมผ่อนคลายมาตรการทุกอย่างเต็มที่ กรมคร.เตรียมเสนอ ศบค. งดการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR หากได้รับความเห็นชอบ อาจลดเหลือเพียงการตรวจ ATK หากผ่านช่วงสงกรานต์นี้ได้ดี จะถือว่าประชาชนเข้าใจและปรับตัวที่จะอยู่อย่างปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดได้ เพื่อให้ประเทศเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ช่อง 7,9, NBT, TNN, sonthitalk)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 8 เม.ย. เตรียมเสนอ ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR เหลือเพียงตรวจ ATK ซึ่งเป็นข้อเสนอให้ยกเลิกในส่วนของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย แต่จะมีผลหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนหลักเกณฑ์การตรวจ RT-PCR ในประชาชนทั่วไปยังเหมือนเดิม คือ ตรวจเมื่อมีอาการและรักษาตัวใน รพ.เท่านั้น

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กล่าวว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 12 ล้านคน ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก เดือน ม.ค.65 จำนวน 2.2 ล้านคน เดือน ก.พ. ลดเหลือ 2.17 ล้านคน และมี.ค. เหลือ 2.07 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 12 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ เขตสุขภาพที่ 10 สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่รับวัคซีน พบว่าอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 50 และผู้ติดบ้านติดเตียง โดยสถิติที่ผ่านมาพบว่าเสียชีวิตสูงหลังจากเทศกาล

สื่อที่นำเสนอ : INN, thailandplus

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เน้นย้ำประชาชนที่จัดกิจกรรมภายในครอบครัว เช่น สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ให้จัดในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีหรือที่โล่ง ไม่คับแคบ ทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่างกับผู้สูงอายุ งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน และใช้เวลาในการจัดกิจกรรมให้น้อยที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ch7)

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เผย รมว.สธ.สั่งการ 2 เรื่องช่วงสงกรานต์ คือ อุบัติเหตุและโควิด 19 จึงมอบให้หน่วยบริการเตรียมรองรับ 7 วันอันตราย ทั้งการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ จะส่งวัคซีนให้ถึงยัง รพ.สต. พร้อมให้เตรียมกำลังคน ยา เตียงทั้งโควิดและอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ รวมถึงให้ นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท. ประจำพื้นที่จัดบริการ จัดกำลังคน รองรับเจ็บป่วย

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 มีประโยชน์แน่นอน การรณรงค์ช่วงก่อนสงกรานต์ได้ผลระดับหนึ่ง แต่ยังมีคนไม่ได้รับวัคซีน เน้นย้ำช่วงสงกรานต์ให้ลูกหลานพาไปรับวัคซีนใกล้บ้าน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีน 2 เข็มช่วยลดอัตราเสียชีวิต 5-6 เท่า ฉีดเข็ม 3 ลดได้ 30-40 เท่า ผู้ที่รับวัคซีน 4 เข็มยังไม่มียาใดติดเชื้อโควิดแล้วเสียชีวิต สำหรับเข็ม 5 กำลังรวบรวมข้อมูล คาดว่าน่าจะห่างจากเข็ม 4 เป็นเวลาพอสมควร

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, Thaipbs)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการประเมินฉันทันการระบาดของโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีที่คงมาตรการต่างๆ ไว้และประชาชนให้ความร่วมมือในระดับปัจจุบัน ในวันที่ 19 เม.ย. ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นสูงสุดราว 5 หมื่นคน/วัน ช่วงวันที่ 5-6 พ.ค. ผู้ป่วยปอดอักเสบจะเพิ่มขึ้นราว 3 พันคน ใส่ท่อช่วยหายใจจะมีจำนวนสูงสุดประมาณ 900 คน ขณะที่ช่วงวันที่ 3-5 พ.ค. จะมีผู้เสียชีวิตเกือบ 150 คน/วัน สำหรับกรณีที่ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดการกักตัว รวมถึงประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ และฉีดวัคซีนทุกเข็มต่ำกว่า 2 แชนโดส/วัน ช่วงต้นเดือน พ.ค. ผู้ป่วยปอดอักเสบจะเพิ่มสูงสุดราว 6,000 คน ใส่ท่อช่วยหายใจประมาณ 1,700 คน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 250 คน/วัน

2. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ch7, isranews)

- น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล บอร์ด สปสช. กล่าวถึงกรณีบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งแจ้งว่าได้ยื่นสิทธิบัตรยาโมลนูพิราเวียร์เมื่อ ก.พ.65 และขอให้ อภ.หยุดผลิต/ นำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ชื่อสามัญ ตรวจสอบพบว่ายาโมลนูพิราเวียร์มีสิทธิบัตร 2 ใบในต่างประเทศ ได้แก่ 1.Molnupiravir and analogues (Markush structure) and their use as antivirals และ 2.Molnupiravir compound and its use as antiviral แต่สิทธิบัตรทั้ง 2 ใบนี้ไม่ได้ถูกนำเข้ามาขอสิทธิบัตรในประเทศไทย และยังไม่สามารถตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนตามที่บริษัทอ้างไว้ได้ ทั้งนี้ ยาที่สั่งซื้อจากบริษัทข้ามชาติจะมีราคาเฉลี่ย 10,000 บาท/คอร์สการรักษา ขณะเดียวกัน หาก อภ.สั่งซื้อยาชนิดเดียวกันจากบริษัทในประเทศอินเดีย/ สามารถผลิตได้ในประเทศไทย จะมีราคาเฉลี่ย 800 บาท/คอร์สฯ เท่านั้น จึงขอให้ รพ.สธ. และรัฐบาลยืนยันให้ อภ. เดินหน้าผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ต่อไปอย่าเชื่อเพียงคำขู่ของบริษัทข้ามชาติว่ามีคำขอที่ที่ไม่มีข้อพิสูจน์

- นายอนูทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ ขณะนี้ อภ.กำลังเร่งในส่วนของยาโมลนูพิราเวียร์ และอย.ได้รับนโยบายชัดเจนว่าหากเป็นยาที่ใช้ฉุกเฉินก็ต้องพิจารณาแบบสถานการณ์ฉุกเฉิน

- นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด พณ. ยืนยันการขอสิทธิบัตรยาโมลนูพิราเวียร์ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หากเป็นเพียงคำขอ ไม่มีสิทธิขวาง อภ.ผลิตยาเอง/ นำเข้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, sondhitalk, newtv)

- นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เผยยาโมลนูพิราเวียร์จะทยอยส่งมาถึงประเทศไทย 20 ล้านเม็ด ภายในเดือนเม.ย.นี้ โดยล็อตแรกน่าจะเข้ามาประมาณ 6 ล้านเม็ด รวมถึง อภ.อยู่ระหว่างการศึกษาวินิจฉัยของยาดังกล่าว เพื่อดำเนินการผลิตในประเทศเอง คาดว่าน่าจะได้ทะเบียนภายในปีนี้

- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม เผย สธ.แจ้งแผนความต้องการให้ อภ.จัดหาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 110 ล้านเม็ด ได้ทยอยจัดส่งไปแล้วจำนวน 80 ล้านเม็ด และกำลังทยอยส่งมอบจนครบประมาณกลางเดือน เม.ย.65

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาน้ำกระสายยาสำหรับการเตรียมน้ำแขวนตะกอนฟาวิพิราเวียร์ สำหรับเด็กป่วยโควิด 19 เฉพาะราย ลดการบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปกครอง ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมน้ำจากยาเม็ด รสหวาน ทานง่าย และสะดวกต่อการเก็บไว้ใช้ได้จนครบกำหนด 5-10 วัน และมีแผนจะพัฒนาสูตรน้ำกระสายยาสำหรับปรับใช้กับยาตัวอื่นๆ หรือพัฒนาเป็นรูปแบบผงพร้อมใช้ (ready to use) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากต้องเผชิญภาวะแบบโควิด 19 อีก

3. รักษาโควิดที่บ้านแบบ HI

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ch7, TNN, thebangkokinsight, nationtv)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดที่เข้า HI อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยควบคู่กับการควบคุมโรค

- นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผอ.ด้านวิชาการและการแพทย์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า แนวทางการปฏิบัติกรณีที่ไม่ต้องแยกให้กักตัวในบ้าน 1.สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และป้องกันตนเองตามแนวทางที่ สธ.กำหนด 2.แบ่งเขตพื้นที่ส่วนผู้ที่เป็นและส่วนผู้ที่ไม่เป็นแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 3.จัดหาพัดลมวางไว้ในห้องและเปิดตลอดเวลา เพื่อกำหนดทิศทางลมให้ไปออกที่หน้าต่างฝั่งที่ไกลกับส่วนผู้ที่เป็น 4.กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับการจัดการกับสิ่งของ/เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว 5.เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ขอให้มีการปฏิบัติตัวป้องกันตามแนวทางที่ สธ.กำหนด โดยยึดหลัก ไม่แพร่เชื้อ-ไม่ติดเชื้อ ทั้งนี้ หากผู้พักอาศัยหรือผู้ดูแลมีอาการผิดปกติ ควรรีบตรวจหาเชื้อทันที

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

- แชร์ข้อความจากลูกเพจกรณีรักษาตัวที่บ้านแบบ HI ว่าพิดแบคที คลินิกที่ดูแลมีการส่งยาและอาหารให้ แต่ประเด็นคือผู้ป่วยโควิดมีโรคประจำตัวความดัน ไต หัวใจ อาหารที่ได้รับส่วนมากเป็นของแช่แข็งประเภทโจ๊ก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีปริมาณโซเดียมมาก ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4. ข่าวจริง-ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยนิวส์, สปริงนิวส์, nationtv, topnews, chiangmainews</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเด็นตรวจ ATK ไม่ระวัง เสี่ยงตาบอดหากโดนสาร Sodium Azide เข้าที่ดวงตาว่า เป็นข่าวจริง สารดังกล่าวเป็นสารรักษาสภาพแอนติบอดี หากโดนปริมาณมากอาจมีความเสี่ยง เพราะเป็นส่วนประกอบของสารใน ATK และ buffer หากกระเด็นเข้าตา/ผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำเปล่า หากยังระคายเคืองให้พบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : โไลน์</p> <p>- มีการแชร์ข้อมูลว่า ภรรยาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 4 มีอาการสโตรก ชักซ้ายเป็นอัมพาต สื่อสารไม่ได้ ต้องเข้ารับการรักษาที่แผนก ICU Stroke ที่ รพ.จุฬาฯ และได้ย้ายไปอยู่ Stroke Unit แล้ว รอภาวะไม่วิกฤตกลับสู่ปกติจึงจะกลับบ้านได้ จึงนำมาแชร์เพื่อชี้ให้เห็นถึงอันตรายจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยเฉพาะกับผู้ที่มีโรคประจำตัว และมีผลข้างเคียงจากเข็ม 2 หรือ 3 ต้องขังใจให้ดูว่าจะฉีดกระตุ้นเข็ม 4 หรือไม่ หากเลือกได้ขอป่วยเป็นโอมิครอนดีกว่ามาเป็นสโตรก</p>	
<p>มาตรการของ สธ. ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, mcot, thestandard, TNN, voicetv)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นกว่า 65.97% ภายหลังจากพบได้ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เม.ย.65 สะท้อนนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของไทยกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ ได้สั่งการให้มท. สธ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินสถานการณ์ระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณาการขยายพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ให้พิจารณาจากรายจังหวัดเป็นรายอำเภอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, workpointtoday)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 7 จังหวัดที่มีผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป (น่าน นนทบุรี สมุทรปราการ ชัยนาท ภูเก็ต มหาสารคาม และลำพูน) และ 12 จังหวัดที่มีผลการดำเนินการดีเด่น (อ่างทอง เชียงใหม่ ยโสธร พระนครศรีอยุธยา ลำปาง สมุทรสงคราม เชียงราย ระยอง ลพบุรี ชลบุรี แพร่ และสระบุรี) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร พร้อมมอบโล่ขอบคุณ กทม. ที่ให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุได้ต้อนรับลูกหลานกลับบ้านช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, chiangmainews, ch7, thailandplus</p> <p>- นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เผย สธ.ส่งเสริมให้มินิบริบาลสุขา ดูแลสวมวัดให้สะอาดช่วงสงกรานต์ หลังพบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะไทยด้วยเกณฑ์ 3 ด้าน คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพียงร้อยละ 45.14 กระตุ้นล้างส้วมวัดให้สะอาดทั่วไทย มั่นใจไร้โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, INN, thebangkokinsight, infoquest, mcot, wealthythai)</p> <p>- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอให้ภาครัฐยกเลิกมาตรการ Test & GO เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรองรับการปรับให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วันอนามัยโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, chiangmainews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันอนามัยโลก (World Health Day) วันที่ 7 เม.ย. ของทุกปี ร่วมกับผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำ ประเทศไทย กรมอนามัย และภาคีเครือข่าย โดยในปี 2565 ได้กำหนดหัวข้อ การรณรงค์ “Our Planet, Our Health, clean air, water and food are available to all” หรือ “โลกของเรา สุขภาพของเรา ทำให้อากาศ อาหาร และน้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับทุกคน”</p>	-
<p>ยุทธศาสตร์ CDC-Thailand Research Hub</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- นพ.โอภาส การณ์กวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมต้อนรับ และประชุมกับ Dr.James Heffelfinger ผอ. Mr.Todd Mercer รองผอ. และ Dr.Andrey Borisov ผอ.โครงการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>CDC-DHP จากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข เพื่อหาหรือยุทธศาสตร์ CDC-Thailand Research Hub ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นการเตรียมพร้อมยกระดับการวิจัยของกรมควบคุมโรค ให้สามารถนำงานวิจัยที่มีอยู่เดิมและที่จะทำร่วมกันใหม่มาต่อยอด และขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	
<p>สบส.จับกุมแพทย์เถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก., สยามรัฐ, inn, sanook, tnnthailand, nationtv, one31, bangkokbiznews, newtv, workpointtoday, thailandplus, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมแถลงจับกุมนายธนากร บาลีพัตร อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 29 มี.ค.2565 ข้อหา "นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน, ประกอบบิดเบือน, เผยแพร่มูลค่าโดยมิได้รับอนุญาต และใช้คำว่า แพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือนายแพทย์หญิง หรือใช้อักษรย่อของคำดังกล่าว โดยจับกุมได้ที่คลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยปลอมวุฒิแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศอังกฤษ ทั้งที่เรียนจบแค่ปวส. สร้างโปรไฟล์หลอก สมัครเป็นหมอ รักษาลูกค้ามาแล้วนับร้อยราย และดารา 8 คน ตำรวจสั่งปิดคลินิก 30 วัน และเอาผิดคลินิกด้วย พร้อมเรียกดาราที่เคยใช้บริการมาให้ปากคำ</p>	-